

แผนผัง
แนวทางปฏิบัติในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า

จังหวัดซึ่งประสงค์จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์พิจารณาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ และส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. เป็นการเปิดเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปดำเนินการ โดยมีกระบวนการเบื้องต้นที่ชัดเจนของจุดผ่อนปรนการค้าในแต่ละแห่งให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
2. ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมให้มีจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
2. การก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด

กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดแล้วเสนอเรื่องไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งจังหวัดจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาตินำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมพิจารณา

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าแล้ว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการฯ และแจ้งกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการยกเว้นประกาศจังหวัด และนำเสนอรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศจังหวัดเพื่อเปิดจุดผ่อนปรนการค้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นชอบ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

อาศัยอำนาจ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗

กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการออกประกาศจังหวัด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน